

CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

Thi đua làm theo lời Bác dạy

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) đã không ngừng vận động, khuyến khích hội viên phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội.



Ngôi nhà của bà Bùi Thị Tâm, cựu thanh niên xung phong thôn 7A, xã Vũ Trung (Kiến Xương) được xây dựng có sự hỗ trợ của các cấp hội và Công đoàn Giao thông Vận tải.

Ông Hoàng Công Ánh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu trong các phong trào thi đua do Trung ương Hội, tỉnh phát động, Hội Cựu TNXP tỉnh chỉ đạo các cấp hội cụ thể hóa từng nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho phù hợp với từng phong trào thi đua và những nhiệm vụ hoạt động công tác hội ở mỗi địa phương. Hội thường xuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên thông qua các kỹ sinh hoạt; vận động các nhân chứng lịch sử trong truyền thuyết, giải quyết chính sách cho cựu TNXP kháng chiến, rà soát xác định phiên hiệu đơn vị TNXP qua các thời kỳ... Đồng thời tích cực tham gia và duy trì tốt các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới...



Cơ sở sản xuất của cựu thanh niên xung phong Đinh Quang Thắng, xã Hồng Thái (Kiến Xương) không chỉ giữ nghề chạm bạc truyền thống mà còn tạo việc làm cho 15 lao động.

xuất, mạnh dạn vay vốn để mở trang trại, gia trại, xưởng sản xuất, cửa hàng kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chăn nuôi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động. Nếu cao tinh thần "nghĩa tình đồng đội", các gia đình hội viên khá giả đã giúp đỡ hội viên nghèo bằng cách cung ứng trả sau cây, con giống, phân bón, cho vay vốn không lấy lãi... Đồng cảm và sẻ chia khó khăn với đồng đội, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, tiếp nhận nhiều nguồn ủng hộ để triển khai các hoạt động "Đến on đáp nghĩa", "Nghĩa tình đồng đội", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã vận động, tiếp nhận hơn 5 tỷ

đồng để tặng 8 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội", 45 số tiết kiệm, trợ cấp cho hơn 10.000 lượt cựu TNXP... Bên cạnh đó, với quyết tâm "Ở đâu có hội viên, ở đó có tổ chức hội; ở đâu có tổ chức hội, ở đó có quý nghĩa tình đồng đội" với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Nguồn quỹ này vừa phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của hội, tổ chức thăm hỏi tặng quà thường xuyên, giúp hội viên khi gặp khó khăn. Bà Bùi Thị Tâm, cựu TNXP thôn 7A, xã Vũ Trung (Kiến Xương) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: chồng mất sớm, không có con, bà phải ở nhờ trên phần đất làm từ đường của dòng họ. Khi dòng họ làm từ đường, bà trả lại đất, bà không có nhà để ở. Bà Tâm chia sẻ: Dòng họ đã vận động, quyên góp mua cho tôi mảnh đất nhưng tôi không có tiền làm nhà. Các cấp hội và quỹ xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải hỗ trợ 60 triệu đồng, họ hàng, bà con làng xóm ủng hộ tiền và ngày công giúp tôi xây ngôi nhà vững chắc. Tôi rất cảm động, không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các cấp, các ngành và bà con rất nhiều.

Ông Hoàng Công Ánh cho biết thêm: Hội đã kiên trì thực hiện vai trò là nhân chứng lịch sử, hoàn thiện thủ tục hồ sơ để Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước cho lực lượng TNXP tỉnh Thái Bình; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đối với lực lượng thanh niên tiến trảm xây dựng vùng kinh tế mới Thái Bình tại tỉnh Kiên Giang, Đắk Lắk, Sông Bé giai đoạn 1976 - 1980. Hội còn phối hợp giải quyết chế độ, chính sách trợ cấp một lần, trợ cấp cho thân nhân TNXP tử trận theo Quyết định số 40 của Chính phủ cho 11.057 người; 658 cựu TNXP được hưởng trợ cấp hàng tháng, 455 TNXP hy sinh được công nhận là liệt sĩ; 2.160 TNXP bị thương được hưởng chế độ như thương binh; trên 2.000 TNXP làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam được hưởng chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, 35 người được công nhận là liệt sĩ...

Anh dũng thời chiến, gương mẫu thời bình, các cựu TNXP đã vượt khó, vươn lên phát triển sản xuất, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

QUẢN PHƯƠNG

Nữ thôn đội trưởng nhiệt huyết với công việc

Chị Trịnh Thị Hạnh, Thôn đội trưởng thôn Dương Liễu 3, xã Minh Tân (Kiến Xương) được người dân trong thôn, xã đánh giá là người nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

Vốn là người năng động, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương nên năm 2016, chị Hạnh được nhân dân tin nhiệm bầu giữ chức vụ Thôn đội trưởng và Phó Trưởng thôn Dương Liễu 3. Chị Hạnh tâm sự: Trên cương vị được giao, tôi đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban CHQS xã thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Thôn Dương Liễu 3 là thôn nhỏ với 1.200 nhân khẩu. Người dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên những năm gần đây tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa khá đông. Điều này gây khó khăn không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trước tình hình đó, chị Hạnh đã chủ động đề ra các giải pháp từng gia đình để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và nắm bắt tư tưởng của gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Cùng với đó, làm tốt việc quản lý nguồn nhập ngũ ở địa phương, nhất là đối với những thanh niên đi làm ăn xa. Nhờ làm tốt các bước này, công tác tuyển quân của thôn Dương Liễu 3 luôn thuận lợi, thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ. Trung bình mỗi năm, thôn giao cho xã từ 2 - 3 chỉ tiêu công dân nhập ngũ.

Trong công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân của thôn, chị Hạnh luôn nêu cao tinh thần tự giác, động viên dân quân tham gia huấn luyện bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định. Bản thân chị tham gia hội thao các cấp đều đạt kết quả tốt. Trong đó, năm 2018, năm 2019, các nội dung hội thao chị đều đạt thành tích cao, giành hoa điểm 10 ở nội dung bắn đạn thật, được Ban CHQS huyện Kiến Xương khen thưởng.

Là thôn duyên giang nên công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được địa phương chú trọng. Lực lượng dân quân của thôn thường xuyên phối hợp với công an viên và các lực lượng khác của xã tổ chức tuần tra, canh gác, nắm chắc tình hình trên địa bàn; đồng thời, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền lồng ghép các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với công tác phòng, chống các loại tội phạm, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm... Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Dương Liễu 3 nói riêng, xã Minh Tân nói chung luôn ổn định, không có các vụ việc phức tạp xảy ra.

Chị Hạnh cho biết thêm: Không chỉ làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng dân quân của thôn Dương Liễu 3 còn tích cực tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hàng năm, trước mùa mưa bão, tôi chủ động lập danh sách

lực lượng dân quân trong biên chế, dân quân tại chỗ thường xuyên có mặt ở địa phương, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra. Từ năm 2017 đến nay, địa phương đã điều động hàng chục lượt dân quân phối hợp tham gia khắc phục sự cố tràn đê bao, bờ vùng, giúp nhân dân thu hoạch lúa...

Không chỉ nhiệt tình trong "việc quân", với vai trò là Phó Trưởng thôn, Chi ủy viên Chi bộ thôn Dương Liễu 3, chị Hạnh đã cùng với đồng chí Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn sát sao trong việc vận động hội viên, phụ nữ chủ động vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan thôn xanh, sạch, đẹp; đồng thời, động viên chi em cùng đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng nếp sống văn minh, gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, góp phần củng cố tinh đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Với những việc làm thiết thực đó, chị Hạnh nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, chị Hạnh là nữ thôn đội trưởng duy nhất của tỉnh được Đảng ủy Quân sự tỉnh tôn vinh, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng đáng Bộ đội Cụ Hồ" giai đoạn 2014 - 2019.

TẮT ĐẠT

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)



Chị Hạnh gặp gỡ thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thôn.

Năm 2019 là năm quan trọng của em Đỗ Trọng Đạt, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình khi trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với việc giành được suất học bổng tiến sĩ trị giá 8,4 tỷ đồng tại Mỹ, em đã trở thành thần tượng của rất nhiều học sinh trên cả nước.

Đỗ Trọng Đạt và học bổng Mỹ 8,4 tỷ đồng

kiến thức thầy giáo truyền đạt, việc tham khảo cách làm của các bạn cũng rất quan trọng để em có thể bổ sung thêm những phương pháp mới vào cách làm của mình. Ông Đỗ Thanh Giang, bố của Đạt chia sẻ: Với cháu, niềm đam mê toán học xuất phát từ những con số, phép tính ngay từ khi cháu còn đang là học sinh lớp 1. Đến bây giờ, niềm đam mê ấy vẫn là niềm vui khi suy nghĩ được phương pháp giải toán mới, khoa học, là niềm sung sướng khi giải được một bài toán khó. Ngoài sự cố gắng, nỗ lực từ phía bản thân, Đạt còn được các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Thái Bình rất tự hào. Quay lại cảm xúc của 6 năm trước, khi Đạt bắt đầu thi đỗ vào ngôi trường danh tiếng của tỉnh, Đạt đã từng tâm sự: Lúc bắt đầu được chọn vào đội tuyển quốc gia, em có phần "choáng ngợp" bởi các anh chị đều có năng khiếu đặc biệt về Toán học. Hơn nữa, khối lượng chương trình cũng khá nhiều và chắc chắn khó hơn nhiều so với kiến thức em đã được học. Đó cũng là một áp lực rất lớn để thử thách lực học của em. Vì vậy, ngoài việc học hỏi kinh nghiệm qua từng bài toán hay, những

giới các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Những giải thưởng trên chính là bước đệm để em tiếp tục giành giải nhất quốc gia môn Toán học.

Từ bỏ ngành Y vì đam mê toán

Năm 2015, Đỗ Trọng Đạt tiếp tục giành nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, em được khá nhiều trường đại học top đầu săn đón. Ngay cả khi ngôi trường đại học danh tiếng về ngành Y của Hà Nội gửi giấy tuyển thẳng nhưng Đạt cũng từ chối. Nhớ lại thời gian cả gia đình mong muốn em học Y, Đạt tâm sự: Nếu không phải đam mê môn Toán, mong muốn được trở thành một nhà nghiên cứu Toán học thì có lẽ giờ đây, em đang say sưa trong một tiết học giải phẫu nào đó. Hồi đó, cả nhà em đều làm trong lĩnh vực y tế nên bố mẹ và chị gái muốn em theo học ngành này để tiếp nối truyền thống gia đình. Thế nhưng em lại nghe theo lý trí và con tim mách bảo để theo đuổi đam mê của mình tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Và đến bây giờ, em chưa từng hối hận

vì quyết định ấy. Ông Đỗ Thanh Giang, bố Đạt chia sẻ: Thứ mỗi tuyển thẳng của Đại học Y Hà Nội tôi vẫn để nguyên trong phòng làm việc suốt bao năm qua. Thi thoảng tôi lấy ra xem, đôi phần tiếc nuối bởi luôn mong con trai nối nghiệp mình. Tuy nhiên, tôi cũng mừng và tự hào vì dù tuổi còn nhỏ nhưng con đã biết theo đuổi đam mê và cống hiến cho những gì mình đã chọn.

Chia sẻ về lý do chọn ngôi trường nằm trong hệ thống của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đạt cho biết thêm: Em thích toán, đặc biệt rất thích toán ứng dụng, nhưng vì ngày ấy, ở Việt Nam chưa có chương trình đào tạo liên quan đến lĩnh vực này nên em quyết định lựa chọn theo học lớp Cử nhân khoa học tài năng Toán, Khoa Toán - Cơ - Tin học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau này, khi vào học em mới thấy, muốn làm tốt được toán ứng dụng thì trước hết phải nắm chắc được toán lý thuyết. Đó là lý do khiến em quyết định sẽ lựa chọn toán ứng dụng ở những bậc học cao hơn. Khi được hỏi về ngôi trường Đại học Khoa học Tự nhiên,

ánh mắt của Đạt lại lấp lánh giống như cách đây 5 năm, khi tôi hỏi về mái trường Chuyên Thái Bình: Ở trường đại học, em thực sự hạnh phúc. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời để em tự rèn toán ứng dụng, đồng thời có thể giải quyết các vấn đề to lớn hơn sau này. Ở nơi đây, không chỉ có thầy cô giáo mới là thầy mà chính các bạn của em cũng là những người thầy mà em cần học hỏi. Họ không chỉ là thầy của em trong lĩnh vực toán học mà còn là những người thầy của em nhân, của lối sống và của những niềm đam mê. Chắc chắn, đây sẽ là kỷ niệm, là hành trang theo em suốt những năm tháng tới.

Cứ theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo đuổi bạn

5 năm trôi qua, xã hội có nhiều thay đổi, môi trường sống và học tập của Đỗ Trọng Đạt cũng khác nhưng khi tôi hỏi điều mà em tâm đắc nhất là gì, Đạt vẫn quả quyết: "Cứ theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo đuổi bạn". Thế mới thấy, ở độ tuổi 17, 18, nhiều em còn băn khoăn giữa niềm mơ ước của mình và mong muốn của gia đình trước ngã rẽ cuộc đời thì Đạt đã khẳng định sẽ làm được và chắc chắn làm được. Mừng 4 tết Nguyên đán năm nay, cả nhà Đạt gần như vỡ òa trong hạnh phúc khi em nhận được thông báo đỗ vào Trường Đại học Michigan - Mỹ. Đạt tâm sự:

Em làm được rồi, điều em đặt ra cách đây 5 năm với chị, giờ em đã làm được. Trước Đạt, Trường THPT Chuyên Thái Bình cũng có khá nhiều nhân tài nhưng chỉ vì tiếng Anh hạn chế mà ước mơ du học bị gác lại. GRE (tạm dịch là kỳ thi chứng nhận tốt nghiệp) là vòng thi Đạt cho là khó nhất bởi đây là tiêu chuẩn hàng đầu để xét điều kiện nhập học sau đại học ở Mỹ, gồm các bài thi bằng tiếng Anh: Toán, từ vựng và tự luận. Bài thi Toán có 40 câu, Đạt giành số điểm tuyệt đối 170/170, điểm số mà chỉ 4% thí sinh tham dự đạt được.

Chia sẻ về kinh nghiệm giành học bổng của mình, Đạt cho biết: 3 năm đầu đại học, em ném đủ mùi vị thất bại khi trượt vòng phỏng vấn của các học bổng lớn từ General

Electric, Honda, Đại học Sư phạm Paris. Thế nhưng em không nản, vẫn theo đuổi đam mê của mình. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong khoa, em đã may mắn có được một buổi phỏng vấn với giáo sư Nguyễn Xuân Long, hiện đang công tác tại Khoa Thống kê, Đại học Michigan. Chỉ với câu nói "em nộp hồ sơ đi" của thầy Long sau 3 tiếng đồng hồ phỏng vấn bằng tiếng Anh, em đã quyết định sẽ chuẩn bị thật kỹ cho lần này. Trau dồi kiến thức, đặc biệt là tiếng Anh là điều mà Đạt vạch ra cho mình trong suốt thời gian đó. Và kết quả là "thành công đã theo đuổi em" khi em giành được học bổng toàn phần phần chương trình tiến sĩ thống kê với tổng trị giá 8,4 tỷ đồng cho 5 năm. Ngoài học phí, Đạt còn được hỗ trợ sinh hoạt

phí 2.600 USD/tháng. Đạt chia sẻ: Đại học Michigan là ước mơ của không chỉ em mà còn rất nhiều sinh viên quốc tế, đứng trong top đầu bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới.

"Em sẽ trở về Việt Nam để vừa tiếp tục nghiên cứu vừa truyền đạt tri thức, khơi gợi niềm đam mê toán học và thốt kẻ học cho các bạn trẻ" là ước mơ của Đạt sau này. 2 tuần nữa, em sẽ lên đường sang Mỹ du học. Hy vọng, 5 năm hay 10 năm sau, Đỗ Trọng Đạt sẽ thực sự là một nhà nghiên cứu Toán học nổi tiếng, tiếp nối truyền thống của đất và người Thái Bình.

ĐẶNG ANH

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)



Đỗ Trọng Đạt (thứ 2 từ trái sang) bên cạnh bạn đại học.